



คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ในการให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดหาทนายความหรือเป็นทนายความในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม องค์การเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ในการกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง “สภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์” กับ “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม” เรื่องความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือที่ สท. ๐๑๑/๗๗๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อมาสภาพนายความ ได้มีหนังสือที่ สท. ๐๑๑/๓๐๐๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมยกเลิกคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ๗๕ จังหวัด และให้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ ตามรายชื่อที่สภาพนายความได้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๕ และแต่งตั้งให้

ว่าที่พันตรี ณรงค์ ดาหาร เป็นที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม

ให้ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการให้คำปรึกษาในขอบเขต ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำในการกิจตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมแก่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมสาขาจังหวัดมุกดาหาร
๒. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๓. จัดหาทนายความหรือเป็นทนายความในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมหรือองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในการกิจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมด้านกฎหมาย

ในการนี้ การให้คำปรึกษา แนะนำตามขอบเขตดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมสาขาจังหวัดมุกดาหาร ร้องขอ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามระเบียบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสไกร พิมพ์บึง)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม